

หัวข้อเรื่อง	คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานรับจ้างเหมาแรงงาน ภายนอกกรณีศึกษา บริษัท อาร์ทูโอ โปรเจกต์ จำกัด
นักศึกษา	เสาวลักษณ์ ตระกูลกองโต
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร.ประเสริฐ สิทธีจรุพัฒน์
หลักสูตร	การจัดการมหาบัณฑิต
คณะ	วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
พ.ศ.	2555

### บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานรับจ้างเหมาแรงงานภายนอกกรณีศึกษา บริษัท อาร์ทูโอ โปรเจกต์ จำกัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานจ้างเหมาแรงงานภายนอกในสังกัด บริษัท อาร์ทูโอ โปรเจกต์ จำกัด จำนวน 180 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้สถิติต่างๆ ได้แก่ ร้อยละ ความถี่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการทดสอบค่า T-test การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว

ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้

1. พนักงานจ้างเหมาแรงงานในสังกัด บริษัท อาร์ทูโอ โปรเจกต์ จำกัด โดยส่วนใหญ่เป็นเพศเพศชาย อายุระหว่าง 20-25 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 10,001-13,000 บาท ที่พักอาศัยอยู่หอพัก ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานกับโรงงานแห่งนี้ น้อยกว่า 4 เดือน ระยะเวลาที่เคยปฏิบัติงานกับโรงงานอื่นไม่ถึง 1 ปี ลักษณะงานที่เคยปฏิบัติงานกับโรงงานต่างจากโรงงานแห่งนี้ สภาพการจ้างส่วนมากเป็นลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่งงาน ส่วนมากเป็นพนักงานฝ่ายผลิต จำนวนวันทำงานต่อสัปดาห์ (ไม่รวม OT) ส่วนมากทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ จำนวนชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์ (ไม่รวม OT) ส่วนมากทำงาน 48 ชม.ต่อสัปดาห์ และส่วนมากทำงานล่วงเวลา โดยเฉลี่ย 3 ชั่วโมงต่อวัน การทำงานในวันหยุดโดยเฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อวัน การทำงานล่วงเวลาในวันหยุด 3 ชั่วโมงต่อวัน

2. การวัดคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน โดยรวมค่าความสำคัญอยู่ในระดับปานกลาง ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.23

3. ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานรับจ้างเหมาแรงงานภายนอก (Outsourcing employees ) ด้านอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ ที่พักอาศัย ประสบการณ์ในการทำงาน และตำแหน่งงาน ที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานโดยรวมต่างกัน ส่วนด้านเพศ และสภาพการจ้างงาน มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานโดยรวมไม่ต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

## กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องด้วยได้รับการอนุเคราะห์และความกรุณาอย่างสูงจากอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ประเสริฐ สิริจิรพัฒน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ ชัยกิจอุไรใจ ที่ได้ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางในการศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขในการค้นคว้าอิสระจนมีความถูกต้องและสมบูรณ์ และขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาจนทำให้ผู้ศึกษาสามารถทำการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ได้เสร็จสมบูรณ์ทุกประการ

สุดท้ายนี้ ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณบิดา ครอบครัวยุติวงศ์และพี่น้องที่คอยเป็นห่วงดูแล และเพื่อนร่วมรุ่นที่ได้ให้กำลังใจเสมอมา จนทำให้ผู้ศึกษาสามารถทำการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ สำเร็จด้วยดี หากการค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีคุณค่าและประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าของผู้ที่สนใจ ผู้ศึกษาขออุทิศให้แก่บุพการี และผู้มีพระคุณทุกท่าน จึงขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

เสาวลักษณ์ ตรีภูมิกองโต  
ผู้จัดทำ